

ชื่อสารนิพนธ์	การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต	2
ผู้เขียน	นายสุนทร ศรีสมปอง	
สาขาวิชา	การบริหารการศึกษา	
ปีการศึกษา	2553	

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน และรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .9531 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ซึ่งมีผลการวิจัยสรุปดังนี้

การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ตำแหน่งและประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ด้านวินัยและการรักษาวินัยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติงานโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา แตกต่างจากโรงเรียนเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการออกจากราชการ พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดกลางมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ให้โรงเรียนมีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าจ้าง

โรงเรียนไม่มีอำนาจโดยตรง ควรมีการบูรณาการและเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอและโรงเรียน
แนะนำหลักการครองตนที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน

Prince of Songkla University
Pattani Campus